

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp
đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, nhất là thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012; các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. Việc thành lập hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh có chuyển biến bước đầu về cả số lượng và chất lượng. Các hợp tác xã kiểu cũ cơ bản đã được chuyển đổi, từng bước được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, xuất hiện một số hợp tác xã điển hình tiên tiến hỗ trợ tốt hơn cho xã viên, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Toàn tỉnh hiện có 85 hợp tác xã kiểu mới đang hoạt động; các hợp tác xã bước đầu khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Một số hợp tác xã hoạt động yếu kém, chưa đúng bản chất hợp tác xã kiểu mới; quy mô còn nhỏ; công nghệ lạc hậu; trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành còn thiếu và yếu; chất lượng, hiệu quả hoạt động còn thấp và thiếu bền vững; lợi ích đem lại cho thành viên chưa nhiều. Vai trò của hợp tác xã đối với nông nghiệp, nông thôn còn mờ nhạt. Phần lớn các hợp tác xã chưa tạo được sự liên kết vững chắc, hiệu quả thấp. Các hợp tác xã chưa góp phần tạo nền tảng để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới; chưa tạo được đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém chủ yếu là do việc quán triệt, triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, nhất là việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 của một số cấp ủy, chính quyền chưa tích cực, kém hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hợp tác xã đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã còn nhiều bất cập, chưa theo kịp với nhu cầu đổi mới. Một số địa phương, các cấp, các ngành và nhân dân nhận thức chưa rõ về bản chất, các nguyên tắc, giá trị của hợp tác xã kiểu mới và còn nhận thức theo mô hình hợp tác xã kiểu cũ, chưa thấy sự cần thiết phải xây dựng, phát triển hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Vai trò, trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát huy chưa cao, hiệu quả công tác còn thấp.

Phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước. Để quán triệt sâu sắc hơn nữa và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật Hợp tác xã năm 2012; Quyết định số 2261/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020; Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật hợp tác xã đến các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường định hướng, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền một cách thường xuyên, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả về xây dựng, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã.

3- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường khảo sát, giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 ở địa phương.

4- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012, các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích phát triển hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn; trọng tâm là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn và đối tượng thành viên là nông dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách phát triển hợp tác xã đảm bảo phù hợp, thiết thực và hiệu quả, nhất là chính sách về đất đai, tín dụng, thuế, khoa học và công nghệ, thị trường... Cũng cố, kiện toàn bộ máy, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước về hợp tác xã và cán bộ hợp tác xã, có chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp, đảm bảo nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Xây dựng, tổng kết, nhân rộng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với hình thành và phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới. Tập trung đổi mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

5- Các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cần xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy

định của pháp luật, các chính sách về phát triển hợp tác xã, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên; phát triển hợp tác xã phải lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia khác, cân đối, bố trí các nguồn lực triển khai. Phân đầu đến năm 2020, 100% đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã kiểu mới, đảm bảo tất cả các xã tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí 13 (về hình thức tổ chức sản xuất). Tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh phát triển hợp tác xã. Tăng cường công tác xây dựng đảng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các hợp tác xã làm hạt nhân lãnh đạo trong xây dựng, phát triển hợp tác xã.

6- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã; hướng dẫn ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia hợp tác xã; tham gia tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tăng cường vai trò, trách nhiệm, phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ để Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

7- Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố áp dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã, mô hình hợp tác xã kiểu mới; phát động phong trào thi đua trong các hợp tác xã. Định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết để có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích và đóng góp trong phát triển hợp tác xã.

8- Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Văn phòng Trung ương Đảng + T26,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Dương Văn Trang